

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023

Theo Báo cáo số 456/BC-MTTQ-BTT ngày 25/5/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Đức Phổ về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2023; Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của cử tri tại các Báo cáo nêu trên.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:

I. Đối với những kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023

1. Lĩnh vực chế độ chính sách

Cử tri Lê Lập (cử tri thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường) kiến nghị: Ông có gửi hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cơ quan Công an huyện Đức Phổ (nay là Công an thị xã Đức Phổ) đã trên 6 năm. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết hồ sơ của ông (nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho ông).

Trả lời: Theo Công văn số 1528/CATX ngày 20/6/2023 của Công an thị xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời như sau:

Công an thị xã đã liên hệ ông Lê Lập và được biết ông đề nghị hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với khoảng thời gian ông hoạt động làm cộng tác viên bí mật cho Ban an ninh Miền Nam tại Khánh Hòa (từ năm 1972 - 1975). Sau khi giải phóng, ông về quê sinh sống. Đến khoảng năm 2012 hoặc 2013, ông Lê Lập xác định có gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg cho Công an huyện Đức Phổ (nay là Công an thị xã Đức Phổ) để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho ông (qua đó, ông không rõ nộp cho đồng chí nào của Công an thị xã tiếp nhận, chỉ nhớ hình như là đồng chí Huỳnh Quang Minh, tuy nhiên, theo thời điểm ông Lập nói thì giai đoạn này đồng chí Minh đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của ngành). Đến nay, do thời gian đã lâu (khoảng 12 năm), cán bộ tham mưu giải quyết chế độ chính sách của Công an thị xã giai đoạn đó đã nghỉ hưu nên không nhớ có tiếp nhận bộ hồ sơ liên quan đến ông Lập hay không?

Công an thị xã đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra các tài liệu chế độ chính sách có liên quan được sao lưu, cất giữ qua các thời kỳ tại kho lưu trữ hồ sơ của đơn vị, kết quả, không tìm thấy hồ sơ liên quan đến ông Lập. Đồng thời, đã liên hệ Công an tỉnh Quảng Ngãi để rà soát hồ sơ chế độ chính sách qua các thời kỳ, kết quả, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phản hồi thì không có hồ sơ của ông Lập trong hệ thống chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Công an tỉnh.

Công an thị xã đã liên hệ lại với ông Lê Lập đề nghị bổ sung, cung cấp hồ sơ để Công an thị xã kiểm tra, xác minh, trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

2. Lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và thủy lợi

a) Cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị: Hiện nay, đoạn đường đi vào khu xử lý chất thải rắn Đức Phổ, ngay điểm nút của đường giao thông bê tông với đường đất có 1 rãnh hố sâu, ảnh hưởng cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo khắc phục.

Trả lời: Đoạn đường đi vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ, ngay điểm tiếp giáp của đường giao thông bằng bê tông (thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức phổ) với đường đất có một rãnh sâu, nguyên nhân là do đường đất bị lún, lầy lội sau những đợt mưa. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã thực hiện việc khắc phục, đảm bảo người và phương tiện đi lại êm thuận trên tuyến.

b) Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị: Hiện nay, hệ thống thoát nước ở đường Trần Hưng Đạo đã hoàn thiện. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước ở các tuyến đường Trần Phú, đường Phạm Hữu Nhật chưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước chính đường Trần Hưng Đạo. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Trả lời: Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến cầu Cửa Việt) được UBND thị xã đầu tư hoàn thành năm 2022 theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo thoát nước khu vực trung tâm Phường Nguyễn Nghiêm và các phường lân cận: Phổ Ninh, Phổ Minh.

Thực trạng hệ thống thoát nước đường Trần Phú và đường Phạm Hữu Nhật đã được đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, cụ thể: hệ thống thoát nước đường Trần Phú bằng cống tròn bê tông cốt thép D600, D800 dọc vỉa hè đấu nối về hệ thống thoát nước đường Nguyễn Nghiêm và chảy ra hệ thống thoát nước chính thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo; đối với đường Phạm Hữu Nhật (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến đường Huỳnh Công Thiệu), gồm đoạn hiện trạng và đoạn đang được đầu tư xây dựng với hệ thống thoát nước gồm cống D600, D1000 dọc vỉa hè đấu nối vào hệ thống thoát nước đường Lý Thái Tổ (thuộc KDC Nam Trần Hưng Đạo) và chảy về hệ thống thoát nước tuyến đường Trần Hưng Đạo. Hiện trạng, 02 tuyến đường trên đều thoát nước tốt.

c) *Cử tri phường Phổ Thạnh kiến nghị:* UBND thị xã quan tâm chỉ đạo ngành chức năng cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí để HTX Nông nghiệp Phổ Thạnh thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng ở cánh Đồng Ga, tổ dân phố La Vân.

Trả lời: Trong giai đoạn 2015-2020, các địa phương trên địa bàn thị xã đã triển khai thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa đạt được 1.943,31/2.688 ha, đạt 72,2% diện tích kế hoạch. Việc thực hiện dồn điền đổi thửa đã khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, tạo ra những cánh đồng lớn, giao thông nội đồng xây dựng và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, năng suất cây trồng tăng hơn trước. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2025, dự kiến tại kỳ họp giữa năm 2023. Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND thị xã sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

d) *Cử tri xã Phổ Phong kiến nghị:* Việc cấp vắc xin tiêm phòng cho gia súc còn quá ít; khi tiêm gia súc bị sốc thuốc chết (*chết 01 con ở thôn Gia An*) nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thị xã quan tâm xem xét.

Trả lời:

* *Việc cấp vắc xin tiêm phòng cho gia súc:* UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp với Phòng Kinh tế và cấp phát đầy đủ các loại vắc xin theo nhu cầu đăng ký sử dụng của các xã, phường theo kế hoạch tiêm phòng hằng năm.

* *Việc giải quyết tiêm vắc xin bị sốc thuốc chết:* Trong năm 2022, Phổ Phong có 01 trường hợp tiêm phòng tụ huyết trùng cho bò bị phản ứng sau tiêm (hộ ông Huỳnh Ngọc Chung, ở thôn Gia An, xã Phổ Phong).

Sau khi có báo cáo của UBND xã Phổ Phong, Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra, kết quả như sau:

- Tổng đàn bò 2 con, số con bị phản ứng 1 con. Triệu chứng: Sau khi tiêm phòng vắc xin bò bị sốt, sùi bọt mép, vùng cổ không cử động, bỏ ăn, nằm một chỗ, yếu ớt, mệt mỏi. Chẩn đoán: Bò bị sốc phản ứng vắc xin sau tiêm phòng.

- Tại thời điểm Đoàn kiểm tra và tiến hành lập biên bản đối với bò bị phản ứng sau khi tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò: Bò đã được can thiệp thuốc (*hàng năm UBND thị xã có phân bổ thuốc để can thiệp do phản ứng sau khi tiêm phòng cho gia súc, cụ thể gồm nhiều loại như: Cafein, Vitamin C, AnaginC, ADE B.Complex, Hepatol-B12, Teramycin, Kanamycin, Atropin,*

EnroFloxacin) và còn sống. Nhưng ngay sau đó, chủ hộ đã bán bò trên cho thương lái (vì sợ bò gầy ốm hoặc chết sẽ mất giá trị).

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: Các hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tỉnh và các đơn vị quân đội, có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc bị phản ứng chết trong quá trình tiêm phòng vắc xin (lở mồm long móng, heo tai xanh,...) hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường.

Như vậy, hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Chung không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định nêu trên.

3. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường

a) *Cử tri xã Phổ Khánh kiến nghị:* Rừng dự án Kfw6 tại thôn Diên Trường có một số hộ dân đã chuyển nhượng cho các hộ ngoài địa bàn xã Phổ Khánh sử dụng. Hiện nay, các hộ này đã tự ý phá bỏ cây trồng của dự án như cây Sao, cây Lim, cây bản địa; đồng thời mở đường, đào, xới đất, đá làm sạt lở, ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn hồ Diên Trường. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời: Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 07/6/2023, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã Phổ Khánh kiểm tra thực tế và làm việc với ông Nguyễn Tấn Thảo, Trưởng thôn Diên Trường và bà Đỗ Thị Tạo (cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2023), kết quả như sau:

Việc người dân địa phương tham gia dự án Kfw6 từ năm 2008, đến khoảng thời gian năm 2021, 2022 có một số hộ gia đình, cá nhân đã chuyển nhượng lại cho một số người dân khác ngoài địa phương (*chưa xác định được*); sau đó những người này tự ý phá bỏ cây trồng của dự án như cây Sao, cây Lim; đồng thời mở đường để vận chuyển cây giống để trồng rừng là đúng phản ánh của cử tri.

Đến năm 2023, việc người dân mở đường, đào, xới đất ở thượng nguồn hồ chứa nước Diên Trường đã không còn xảy ra. Tuy nhiên, tại đầu nguồn hồ chứa nước Diên Trường, xã Phổ Khánh, diện tích rừng trồng (keo, bạch đàn) của người dân rất lớn, chiếm khoảng 50% tổng diện tích rừng trồng của xã, khi đến chu kỳ khai thác, chủ rừng đã mở đường thực hiện vận chuyển lâm sản.

Thực hiện Thông báo số 257/TB-UBND ngày 05/5/2023 của UBND thị xã về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp để cho ý kiến về chủ trương lập Kế hoạch giao rừng tự nhiên thuộc dự án Kfw6 thị xã Đức Phổ năm 2023. Qua đó, đối với diện tích rừng tự nhiên thuộc dự án Kfw6

mà người dân tự ý phá bỏ cây bản địa (sao, lim) để trồng cây mọc nhanh (keo), không thực hiện theo cam kết của dự án thì giao cho UBND xã tổng hợp, báo cáo, lập hồ sơ đề xuất cấp thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Yêu cầu UBND xã Phổ Khánh khẩn trương thực hiện theo ý kiến kết luận nêu trên.

b) Cử tri các xã, phường đề nghị: UBND thị xã quan tâm sớm cho xây dựng Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thị xã Đức Phổ để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Trả lời: Năm 2022, UBND thị xã Đức Phổ đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ, tại thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ với diện tích 17,95ha.

Hiện nay, UBND thị xã đang hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ (giai đoạn 3), tại xã Phổ Nhơn. Theo đó, quy mô của dự án là xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh trên diện tích khoảng 11.000m². Dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong năm 2023.

Mặt khác, UBND thị xã đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành kêu gọi Nhà đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, với quy mô thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn thị xã, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

c) Cử tri phường Phổ Ninh đề nghị: UBND thị xã Đức Phổ làm việc với đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn Đức Phổ mở rộng thêm các tuyến đường thu gom rác thải, vì hiện nay nhu cầu của người dân đăng ký thu gom rác thải quá nhiều, còn nhiều tuyến dọc khu dân cư Công ty môi trường chưa hợp đồng thu gom, dẫn đến hộ dân bỏ rác tràn lan gây mất mỹ quan đô thị.

Trả lời: Trên cơ sở đề nghị của UBND phường Phổ Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi để triển khai thu gom rác theo lộ trình thu gom như sau:

- Xuất phát từ HTX Phổ Minh - Nhà Văn hóa Tổ dân phố Lộ Bàn - Nghĩa trang Liệt sĩ (dốc Eo gió) - Tuyến đường xe lửa đi KDC số 4 - Tổ dân phố Thanh Lâm - nhà ông Mười Dóc - Trường Mầm non Phổ Ninh - Quán cơm Tỷ Ngọc - Nguyễn Nghiêm - nội thất Long Bình - Chùa Kim Long - cầu Trà Câu - nhà ông Kiệt - Trạm biến áp - Nhà văn hóa thôn An Ninh - Gò Đồn - Ngã ba nhà ông Chinh - nhà Liêm Sương - Trường Mầm non - nhà Bốn Nha - ngã ba Mỹ Lộc - ngã ba nhà ông Cai - nhà thờ họ Phạm - Karaoke Thiện Viên - chùa Kim Long - cầu Sa Nhung - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Nghiêm - Cầu Trà Câu - khu vực cầu Măng Găng - lên trường Tiểu học Phổ Ninh - Chợ chiều Phổ Ninh - UBND phường Phổ Ninh.

Trường hợp cử tri phường Phổ Ninh có nhu cầu mở rộng thêm các tuyến đường thu gom rác ngoài các tuyến nêu trên, đề nghị UBND phường Phổ Ninh rà

soát, đề xuất tuyến đường cụ thể, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã kiểm tra, xem xét, tiến hành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi để thực hiện thu gom.

4. Lĩnh vực đất đai

a) *Cử tri Võ Sĩ Hiệp, xã Phổ Phong kiến nghị:* Mẹ ông là bà Lữ Thị Nhưòng (vợ liệt sĩ). Khi triển khai thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 24, đất vườn của bà bị ảnh hưởng, Ban quản lý dự án thu hồi để điều chỉnh lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được miễn giảm theo quy định (Số tiền thu của bà là 122.997.000 đồng). Ông đã nhiều lần có đơn phản ánh cho các cấp nhưng chưa được xem xét trả lời. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết.

Trả lời: Qua xem xét nội dung đơn xin miễn, giảm tiền sử dụng đất của bà Lữ Thị Nhưòng, thường trú tại thôn Hiệp An, xã Phổ Phong; kiến nghị của UBND xã Phổ Phong tại Tờ trình số 201/TTr-UBND, ngày 29/10/2014; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ đã có Báo cáo số 09/BC-VPĐKĐĐ, ngày 28/01/2015 về việc thẩm tra hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất của bà Lữ Thị Nhưòng tại thửa 1327, tờ bản đồ số 22, diện tích 285m² với mức giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức 200m²; UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho bà Lữ Thị Nhưòng.

Trên cơ sở Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất nêu trên, Chi cục thuế huyện Đức Phổ (*nay là Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ*) đối chiếu hồ sơ, ban hành Thông báo số 365/TB-CCT ngày 06/02/2015 về nộp tiền sử dụng đất cho bà Lữ Thị Nhưòng đối với thửa đất số 1327, tờ bản đồ số 22, diện tích 285m², cụ thể:

“- Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp: 239.400.000đồng;

- Giảm tiền sử dụng đất: 117.600.000đồng (200m² x 840.000đ/m² x 70%)

Số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp là : 121.800.000đồng”.

Tuy nhiên, tại thời điểm UBND thị xã Đức Phổ ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 30/01/2015, Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ ban hành Thông báo số 365/TB-CCT ngày 06/02/2015 thì bà Lữ Thị Nhưòng thống nhất với nội dung giảm tiền sử dụng đất và đã nộp số tiền sử dụng đất còn lại (*sau khi khấu trừ số tiền được giảm*), không có yêu cầu, khiếu nại gì đối với các Quyết định, Thông báo trên.

Đến nay, bà Lữ Thị Nhưòng phát sinh đơn yêu cầu. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, để có cơ sở tham mưu cho UBND thị xã trả lời cho công dân (*vì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đã xảy ra khá lâu, cần có thời gian sao lục hồ sơ, kiểm tra lại vụ việc, đối chiếu với quy định của pháp luật để tránh thất thoát ngân sách nhà nước*).

b) *Cử tri Nguyễn Thị Ba và một số hộ dân ở thôn Nhon Bích tiếp tục kiến nghị:* Thực hiện dự án mở rộng tuyến đường Phổ Thuận - Phổ Nhon, cử tri đã hiến đất để thực hiện dự án; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trả lời: Trên cơ sở Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ (trong đó, có công trình: Đường Phổ Thuận - Phổ Nhon (ĐH.42D) (giai đoạn 2) đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhon và Phổ Thuận), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn để đo đạc, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; dự kiến sẽ hoàn thành việc điều chỉnh trong năm 2023.

c) *Cử tri Huỳnh Thị Búp ở TDP Thanh Lâm, phường Phổ Ninh kiến nghị:* Trước đây, gia đình bà có mua 02 lô đất, tuy nhiên 02 lô đất này vướng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong, nên đã được hỗ trợ và tái định cư cho bà lô đất khác ở khu tái định cư đường Lê Thánh Tôn thuộc phường Nguyễn Nghiêm, nhưng đến nay bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà để bà xây dựng nhà ở.

Trả lời: Thực hiện xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1), Địa điểm xây dựng: thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ (*nay là Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ*). Trong đó: ông Phan Dương Hùng và bà Huỳnh Thị Búp có 02 thửa đất bị thu hồi (thửa đất số 242, tờ bản đồ số 3, diện tích 100m², loại đất ODT, diện tích thu hồi 100m²; Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 3, diện tích 100m², loại đất ODT, diện tích thu hồi 100m²) tại tổ dân phố 4, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, được UBND huyện Đức Phổ (*nay là thị xã Đức Phổ*) ban hành Quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 6598/QĐ-UBND ngày 27/11/2013; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 và được bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định 7985/QĐ-UBND ngày 26/5/2013.

Ngày 03/12/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã mời các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất tái định cư tổ chức bốc thăm lô đất tái định cư theo quy định, cụ thể bà Huỳnh Thị Búp bốc thăm trúng lô số 09, diện tích 200 m², tại khu tái định cư dự án đường QL1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong (Giai đoạn 1).

Tuy nhiên, trong quá trình lập Phương án tái định cư để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thì quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017. Vì

vậy, cấp thẩm quyền chưa ban hành giá đất thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở lập phương án bố trí tái định cư và giao đất cho các hộ dân tái định cư.

Hiện nay, UBND thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đề trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tái định làm cơ sở giao đất tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

d) Cử tri Phạm Ngọc Tuấn, Thôn Kim Giao xã Phổ Thuận kiến nghị: Ông có các thửa ruộng được Nhà nước giao theo Nghị định 64/CP, nhưng vào năm 2013, UBND xã Phổ Thuận đã thu hồi để thực hiện dự án khu dân cư Đồng Bến Nứa và năm 2017, thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, UBND xã đã thống nhất đổi diện tích đất khác để sản xuất. Theo Báo cáo của UBND xã Phổ Thuận thì UBND xã đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ, trình lên UBND thị xã, nhưng đến nay UBND thị xã Đức Phổ chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Trả lời: Việc trước đây UBND xã Phổ Thuận hoán đổi đất nông nghiệp cho các hộ dân để xây dựng khu dân cư từ trước đến nay là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra giải pháp nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương trong giai đoạn trước đây, không để xảy ra bức xúc trong Nhân dân và đã chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng các Phương án hoán đổi đất nông nghiệp gửi Phòng Kinh tế thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt tại Thông báo số 3085/TB-UBND ngày 28/11/2022.

Hiện nay, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Tuấn từ UBND xã Phổ Thuận. Đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Phổ Thuận để được hướng dẫn, giải thích.

5. Lĩnh vực điện, nước

a) Cử tri phường Phổ Thạnh kiến nghị: Hiện nay, nguồn nước sạch ở phường Phổ Thạnh đang khan hiếm, các giếng đóng bị nhiễm mặn không sử dụng được, người dân phải mua nước để sử dụng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng sớm đưa nguồn nước sạch từ Hồ Cây xoài ở Tân An về để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

Trả lời: Ngày 01/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh, theo đó, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh làm Chủ đầu tư dự án với công suất 2.500m³/ngày/đêm chia làm 02 giai đoạn (giai đoạn 1: công suất 2.500m³/ngày/đêm; giai đoạn 2: công suất 1.600m³/ngày/đêm). Hiện nay, UBND tỉnh đã cho Chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 16/12/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Nhà đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ phải đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau khi được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận, UBND thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng để cung cấp nước sạch phục vụ Nhân dân trong vùng.

b) Cử tri phường Phổ Ninh đề nghị: UBND thị xã tiếp tục làm việc với đơn vị cung cấp nước sạch của thị xã, vì theo trả lời của đơn vị cung cấp nước sạch là không hợp lý. Đơn vị cung cấp nước sạch thị xã Đức Phổ đã khai thác triệt để nguồn nước ở khu vực Ao Bà Liên của phường Phổ Ninh và hiện nay một số hộ dân ở KDC Phú Long, Vĩnh Bình, Phổ Ninh nước quá phèn và không có nước sinh hoạt vào mùa khô, đã nhiều lần đề nghị nhưng đơn vị không cung cấp là thiệt thòi cho bà con.

Trả lời: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là đơn vị đầu tư, khai thác Nhà máy nước Đức Phổ, tuy nhiên với công suất hiện nay chưa cung cấp đủ nhu cầu nước sạch cho Phường Nguyễn Nghiêm và các phường lân cận. Ngày 05/8/2022, Công ty có Công văn số 200/QNW về việc đăng ký địa điểm, diện tích đất, xin thông tin về nguồn gốc đất để đưa vào quy hoạch xây dựng công trình cấp nước cho thị xã Đức Phổ, mở rộng công suất từ 1.000m³/ngày/đêm lên 6.000m³/ngày/đêm. UBND thị xã đã có Công văn số 2073/UBND-QLĐT ngày 06/9/2022 về việc thống nhất cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nghiên cứu đề xuất vị trí dự án mở rộng nhà máy.

Để đảm bảo nguồn nước sạch cho Nhân dân tại các phường trung tâm thị xã, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi khẩn trương triển khai các bước để sớm đầu tư mở rộng Nhà máy nước Đức Phổ, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân.

6. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

a) Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị: Tuyến đường từ Châu Me đi Vĩnh Tuy hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất để phục vụ cho việc đi lại của Nhân dân.

Trả lời: Tuyến đường Châu Me đi Vĩnh Tuy có tổng chiều dài 4,74km với kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng và đá dăm láng nhựa. Thực trạng tuyến đường đã được đầu tư từ lâu, đến nay nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng. UBND thị xã xét thấy việc đầu tư nâng cấp là hết sức cần thiết.

Năm 2023, UBND thị xã đã kiến nghị cấp thẩm quyền đầu tư nâng cấp tuyến đường này và đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 325/QĐ-SGTVT ngày 20/4/2023, với quy mô: nâng

cấp mặt đường bằng bê tông xi măng đoạn từ Km3+084-Km4+740 (đoạn cuối tuyến, thuộc thôn Vĩnh Tuy), bề rộng mặt đường rộng 5,5m, nền đường rộng 6,5m; dự kiến, hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2023.

b) Cử tri phường Phố Minh kiến nghị: Hiện nay các loại xe vận chuyển vật liệu để thực hiện các dự án trên địa bàn phường đã làm hư hỏng đoạn đường các dốc lên xuống điểm tại cầu vượt Mỹ Á, gây khó khăn cho việc đi lại của người tham gia giao thông. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, xem xét chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục.

Trả lời: Tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh trung tâm đô thị Đức Phổ được Công ty TNHH MTV BOT Thiên Tân thực hiện đầu tư hoàn thành năm 2014. UBND thị xã đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh tại Công văn số 200/UBND-QLĐT ngày 01/02/2023 về việc đề nghị khắc phục sửa chữa tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh trung tâm đô thị Đức Phổ và đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV BOT Thiên Tân sửa chữa tại Công văn số 272/SGTVT-QLGT ngày 07/02/2023. Tuy nhiên, đến nay Công ty chỉ sửa chữa các hư hỏng trên tuyến chính mà không khắc phục các đường vượt nối lên xuống đã hư hỏng.

UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu Công ty TNHH MTV BOT Thiên Tân khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

c) Cử tri xã Phố Thuận kiến nghị: Hiện nay Sông Ba Liên nhiều đoạn từ nhà thầy Vinh (xóm 10) đến nhà ông Năm Kim (xóm 9) có chiều dài trên 800m đã bị sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân xóm 9 và xóm 10, thôn Kim Giao. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, bố trí kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở đoạn đường nói trên.

Trả lời: Hiện tại, bờ sông Liên Chiểu (phía Đông của tuyến sông) đoạn từ nhà thầy Vinh (xóm 10) đến nhà ông Năm Kim (xóm 9) có chiều dài khoảng 800m, vừa qua do những đặc điểm khí tượng thủy văn, nhất là trong đợt mưa, lũ gây ra năm 2021 đã làm cho một số đoạn bờ sông bị sạt lở gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân ở khu vực này. Trước tình hình đó, UBND thị xã đã hỗ trợ cho địa phương kinh phí 01 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp đoạn sạt lở nghiêm trọng (với chiều dài khoảng 40m) đảm bảo việc an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh bờ sông này.

Việc cử tri kiến nghị bố trí kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở đoạn sông Liên Chiểu đoạn từ nhà thầy Vinh (xóm 10) đến nhà ông Năm Kim (xóm 9) có chiều dài trên 800m đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Hiện nay, nguồn ngân sách thị xã còn hạn hẹp, chưa đảm bảo kinh phí để hỗ trợ cho việc đầu tư xây dựng công trình này. Trong thời gian đến, UBND thị xã sẽ xem xét, cân đối nguồn vốn đầu tư hoặc kiến nghị UBND tỉnh để xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư.

d) Cử tri phường Phố Văn kiến nghị: Phường Phố Văn là phường đồng bằng có diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 551ha. Tuy là phường đô thị

nhưng Nhân dân vẫn sinh sống bằng nghề nông là chủ yếu. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống kênh mương vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND thị xã cần tiếp tục quan tâm từng bước đầu tư bê tông hóa hệ thống kênh mương để thuận tiện trong việc sản xuất của người dân.

Trả lời: Những năm vừa qua, UBND thị xã đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và cân đối nguồn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng và củng cố hệ thống đê biển, đê sông; các công trình ngăn mặn; tiêu úng, thoát lũ nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu. Đến nay, kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thị xã cơ bản đáp ứng cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt,... và đảm bảo trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hư hỏng, sạt lở, xâm nhập mặn, xâm thực bờ biển, bờ sông,...

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, với tổng mức đầu tư 553,998 tỷ đồng. Trong đó, có nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một đoạn tuyến kênh mương trên địa bàn phường Phổ Văn.

Tuy nhiên, để đầu tư hoàn thiện hết hệ thống kênh mương nội đồng đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, hiện nay kinh phí của thị xã còn hạn hẹp, do đó chưa thể đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi trên địa bàn.

đ) Cử tri xã Phổ Nhơn đề nghị: UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kênh mương Đập Làng, thôn Phước Nhơn.

Trả lời: Các xứ đồng thuộc thôn Nhơn Bích và Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn có diện tích khoảng 10 ha đất sản xuất nông nghiệp, nguồn nước cấp cho cánh đồng này chủ yếu được lấy từ Đập Làng. Hiện trạng hệ thống kênh mương khu vực này là kênh đất, bờ kênh nhiều đoạn bị hư hỏng, sạt lở và bồi lấp, vì vậy không đảm bảo việc tải nước để cung cấp nước tưới cho diện tích này.

Việc cử tri kiến nghị xây dựng hệ thống mương bê tông để dẫn nước từ Đập Làng tưới cho khoảng 10 ha đất sản xuất nông nghiệp ở các xứ đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của thị xã trong giai đoạn này còn khó khăn. Vì vậy, chưa thể bố trí đầu tư cho công trình này.

Trước mắt, để đáp ứng được việc tải nước từ Đập Làng dẫn về tưới cho các xứ đồng này, đề nghị UBND xã Phổ Nhơn, HTX Nông nghiệp Phổ Nhơn cân đối nguồn kinh phí của đơn vị hoặc huy động từ các nguồn vốn khác,.. vận động người dân có diện tích sản xuất nông nghiệp ở cánh đồng này khẩn trương khắc phục tạm thời như: gia cố bờ kênh, mương bị sạt lở, nạo vét, phát dọn đê thông thoát dòng chảy đảm bảo việc tải nước để cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

e) Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm đề nghị:

e1) UBND thị xã bố trí kinh phí xây dựng tuyến mương thoát nước (từ Cổng Bản nhà Bách Bằng đến giáp đường tàu hỏa) ở Tổ dân phố 3. Bố trí kinh phí sửa chữa nhà văn hóa Tổ dân phố 3, 5.

Trả lời:*** Bố trí kinh phí xây dựng tuyến đường thoát nước ở Tổ dân phố 3**

Hiện nay, nguồn lực của thị xã còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư tuyến đường thoát nước này được. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ cân đối nguồn vốn của thị xã để hỗ trợ cho Phường Nguyễn Nghiêm đầu tư công trình nêu trên theo từng giai đoạn.

*** Bố trí kinh phí sửa chữa nhà văn hóa Tổ dân phố 3, 5**

Theo Quyết định số 7162/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND thị xã về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023 đã bố trí nguồn vốn chi hỗ trợ cho các xã, phường mua sắm, sửa chữa tài sản, trong đó có bố trí khoản kinh phí sửa chữa nhà văn hóa Tổ dân phố 3, 5, phường Nguyễn Nghiêm.

Ngày 08/06/2023, UBND thị xã đã có Tờ trình số 1751/UBND gửi Thường trực HĐND phân khai nguồn kinh phí này theo đúng quy định Luật Ngân sách. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND, UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí cho UBND Phường Nguyễn Nghiêm để thực hiện việc sửa chữa các công trình nêu trên.

e2) Tuyến đường Đoàn Nhật Nam, đường Phạm Hữu Nhật hiện nay xuống cấp. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường Đoàn Nhật Nam, đường Phạm Hữu Nhật (đoạn phía Bắc Quảng trường 8-10) đã xây dựng từ lâu với mặt đường đá dăm láng nhựa, hiện nay đã hư hỏng nặng. UBND thị xã đã phê duyệt sửa chữa các tuyến đường này trong năm 2023. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (Chủ đầu tư dự án) đang triển khai thi công sửa chữa, thảm nhựa các tuyến đường này để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2023.

g) Cử tri phường Phổ Vinh:

g1) Đề nghị UBND thị xã xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường ĐH.47.

Trả lời: Trong thời gian qua, thị xã Đức Phổ đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị để phát triển thị xã theo đúng định hướng. Trong đó, ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị như: giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng... Năm 2022, thị xã đã thực hiện hoàn thành dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường huyện, đường đô thị với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư điện chiếu sáng dọc tuyến Đức Phổ - Phổ Khánh (ĐH.47 - đoạn từ nhà ông Quý, Lộc An đến ngã tư Đông Thuận) với chiều dài 956m.

Tuy nhiên, thực trạng còn nhiều tuyến đường đô thị và đường huyện chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng. Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp chưa thể đảm bảo để cùng lúc đầu tư điện chiếu sáng trên tất cả

các tuyến đường. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đường ưu tiên đầu tư hệ thống điện chiếu sáng để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của thị xã nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân tham gia giao thông về ban đêm.

g2) Hiện nay cầu máng vụt sắt (*từ Phi Hiến đi qua đồng Tràm Đé, đồng Bể, đồng Tràm*) đã xuống cấp. Đề nghị UBND thị xã quan tâm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cầu.

Trả lời: Theo phân cấp, công trình này thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác, sử dụng của UBND phường Phổ Vinh. Đề nghị UBND phường Phổ Vinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng, bố trí ngân sách địa phương để sửa chữa hoặc đầu tư mới, đảm bảo thuận lợi trong đi lại, phục vụ sản xuất của người dân.

g3) Đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư xây dựng đê từ Sông Lò Bó đến Cầu Đập Chùa (*đoạn qua địa bàn phường Phổ Vinh*).

Trả lời: Sông Lò Bó có chiều dài tuyến khoảng 12km, bắt nguồn từ các dãy núi phía Tây thị xã Đức Phổ chảy qua các phường Phổ Hòa, Phổ Vinh và đổ ra cửa biển Mỹ Á. Thời gian qua, hai bên bờ sông có một số đoạn bị sạt lở, tạo hàm ếch xói sâu vào chân bờ sông, gây xói lở bờ đất.

Trước tình hình đó, UBND thị xã Đức Phổ hàng năm đều hỗ trợ kinh phí cho các địa phương đắp đá, gia cố chống xói lở tạm thời những đoạn hư hỏng nặng để bảo vệ dân sinh hai bên sông và các công trình công cộng.

Vừa qua, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh, đã đầu tư xây dựng Công trình: Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, với chiều dài tuyến L=1.040m, tổng kinh phí 14,98 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả, bảo vệ cho các hộ dân sát bờ sông, khu vực nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Hòa và 10 ha đất sản xuất nông nghiệp dọc bờ sông Lò Bó đoạn qua Tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa tránh bị sạt lở, đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân khi mùa mưa lũ đến.

Việc cử tri kiến nghị xây dựng kè Lò Bó đến Đập Chùa (đoạn qua địa bàn phường Phổ Vinh) nhằm chống ngập lụt cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, chống sạt lở bờ sông bảo vệ các nhà dân sống gần bờ sông và các công trình hạ tầng đòi hỏi kinh phí rất lớn. Hiện nay, nguồn ngân sách thị xã còn khó khăn, chưa đảm bảo để đầu tư xây dựng công trình này.

7. Liên quan đến dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá

a) *Cử tri Cao Trung, Võ Việt Sỹ, thôn An Tây Điền, xã Phổ Nhơn kiến nghị:* Có thửa đất nằm trong vùng dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá (*đất có GCNQSDĐ*). Khi thực hiện dự án, đơn vị bồi thường, chỉ lập phương án bồi thường hỗ trợ về đất mà không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của luật. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng của thị xã xem xét, giải quyết.

Trả lời: Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá do UBND huyện Đức Phổ (*nay là UBND thị xã Đức Phổ*) làm chủ đầu tư. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá thực hiện được UBND thị xã Đức Phổ thành lập tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/3/2009.

Dự án được duyệt tại Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí bồi thường 1,4 tỷ đồng và được điều chỉnh tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí bồi thường 15,57 tỷ đồng. Vì kinh phí bồi thường hạn chế nên hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chỉ tính cho các trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với trường hợp của hộ ông Võ Việt Sỹ tại thửa đất số 145 tờ bản đồ 47 diện tích 767m²: Chưa được trả số tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, vì tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ông Võ Việt Sỹ không cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*bản pho tô vì ông đang thế chấp số đo vay tiền tại ngân hàng*). Hội đồng bồi thường đã yêu cầu ông đến Ngân hàng nơi vay tiền mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photô cung cấp cho Hội đồng bồi thường; Tuy nhiên, ông Võ Việt Sỹ không cung cấp mà không có lý do gây khó khăn cho việc lập phương án bồi thường. Hội đồng bồi thường dự án đã lập hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với thửa đất trên nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường không thống nhất thẩm định vì không đủ cơ sở.

- Đối với trường hợp của hộ ông Cao Trung tại thửa đất số 229 tờ bản đồ 47 diện tích 434m², thửa đất số 219 tờ bản đồ 47 diện tích 372m², thửa đất số 220 tờ bản đồ 47 diện tích 389 m² loại đất LUC: Trong quá trình lập phương án bồi thường, Hội đồng bồi thường căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Cao Trung cung cấp thì 03 thửa đất trên về hình thể, vị trí không phù hợp so với thực địa (Theo giấy chứng nhận ông Cao Trung cung cấp thì 03 thửa đất LUC ông được cấp tại thôn An Sơn, tuy nhiên ông canh tác tại thôn An Tây). Vì vậy, không đủ cơ sở lập hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với 03 thửa đất trên.

b) Ông Cao Minh Kính, thôn An Tây Điện, xã Phổ Nhơn tiếp tục kiến nghị: Khi đập Lỗ Lá đưa vào sử dụng, đoạn đường dân sinh bị ngập nước không đi lại được rất khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã xem xét mở tuyến đường mới để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Theo phân cấp, tuyến đường dân sinh dẫn vào Hồ chứa nước Lỗ Lá thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác, sử dụng của UBND xã Phổ Nhơn. Đề nghị UBND xã Phổ Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại các đoạn thường xuyên bị ngập nước, bố trí ngân sách địa phương đầu tư nâng cấp đảm bảo thuận lợi trong đi lại, phục vụ sản xuất của người dân.

8. Lĩnh vực khác

a) *Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị:* Xe công nông lưu hành trên đường lộ dễ gây tai nạn giao thông cho người dân. Đề nghị thu hồi loại phương tiện này để bảo đảm an toàn giao thông.

Trả lời: Theo Công văn số 1528/CATX ngày 20/6/2023 của Công an thị xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, thì Công an thị xã đã triển khai thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói chung và quy định về việc sử dụng xe công nông, máy kéo tự độ chế nói riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức tuyên truyền tập trung 09 lượt cho hơn 5.700 cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động; 245 lượt tuyên truyền lưu động bằng hình thức phát băng tuyên truyền trên các tuyến giao thông; 190 giờ trên màn hình ti vi tại khu vực tiếp công dân; đăng tải 11 tin, bài, phóng sự trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng...

- Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã, phường tăng cường quản lý; tổ chức tuyên truyền cho 146 chủ phương tiện xe công nông, máy kéo tự độ chế viết cam kết không dùng phương tiện hoạt động vận tải trái pháp luật trên tuyến đường xã, đường đô thị, đường tỉnh và đường quốc lộ khi không đủ các điều kiện cho phép theo quy định.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe công nông, máy kéo tự độ chế hoạt động vận tải trên các tuyến đường xã, đường đô thị, đường tỉnh và đường quốc lộ không đúng quy định. Từ năm 2022 đến nay, tổ chức hơn 1.650 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 4.200 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng (*trong đó, đã phát hiện, xử lý 02 xe công nông, máy kéo tự độ chế vi phạm, phạt tiền 3.000.000, tịch thu và thanh lý 02 phương tiện trên*).

Hiện nay, nông nghiệp vẫn là ngành chính trên địa bàn, do đặc điểm của xe công nông, máy kéo tự độ chế là cơ động, có thể di chuyển tốt trên đất ruộng, kể cả mùa mưa; giá thành rẻ, do đó, việc sử dụng các phương tiện này phục vụ sản xuất nông nghiệp trở thành một thói quen của một bộ phận không nhỏ người sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số cá nhân ý thức kém, vì mục đích kinh doanh bất chấp các quy định của pháp luật, cố ý điều khiển phương tiện lưu thông, kinh doanh vận tải trên các tuyến đường xã, đường đô thị, đường quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong khi đó, hiện nay chủ trương xử lý đối với loại phương tiện này trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng chưa cụ thể và đồng bộ; do đó việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng còn nhiều khó khăn.

- Công an thị xã đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hướng xử lý cụ thể đối với các loại phương tiện này theo hướng vận động người dân tự giác chấp hành, không sử dụng phương tiện này không đúng quy định, tạo điều kiện thời gian để người dân chuyển đổi nghề

nghiệp.

- Trong thời gian chờ chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an thị xã sẽ tiếp tục quản lý chặt các phương tiện này; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

b) Cử tri phường Phổ Quang kiến nghị: Trong kháng chiến chống Mỹ, tại hang đá Giếng Hoàng núi Cửa là nơi hy sinh của 30 chiến sĩ cách mạng, địa phương đã quy tập hài cốt, đưa về Nghĩa trang liệt sỹ của phường và làm mộ tập thể từ sau ngày giải phóng đến nay. Đề nghị quan tâm xây dựng một Bia tưởng niệm tại vị trí các liệt sỹ đã hy sinh.

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Phổ Quang xem xét, nghiên cứu và đề xuất.

II. Đối với những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2022 đã được trả lời nhưng các địa phương đánh giá chưa thỏa đáng

1. Cử tri phường Phổ Minh: Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết việc điều chỉnh cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại sau khi đã bị thu hồi để thực hiện dự án đường tránh đông (hộ bà Lê Thị Hồng Vân, Huỳnh Thị Hoàn, Trần Thị Tin - TDP 2, Phường Phổ Minh).

Trả lời: Theo Báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Công văn số 456/PTC ngày 08/6/2023: Ngày 24/4/2023, UBND phường Phổ Minh có Công văn số 144/UBND về việc yêu cầu sao lục hồ sơ Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt hỗ trợ, bồi thường của hộ bà Lê Thị Hồng Vân thuộc dự án: Tuyến tránh QL1A, đoạn qua địa bàn Đức Phổ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với UBND phường phổ Minh để kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Hội đồng bồi thường tuyến tránh QL1 đoạn qua địa bàn Đức Phổ tại cơ quan. Tuy nhiên chỉ sao lục được hồ sơ Quyết định thu hồi đất mà không tìm thấy quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường của các hộ dân nêu trên của phường Phổ Minh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã có Công văn 336/PTC ngày 27/4/2023 phúc đáp và hướng dẫn UBND phường Phổ Minh liên hệ với các cơ quan có liên quan để được sao lục.

2. Cử tri phường Phổ Ninh: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và đầu nối con mương rút phía trên siêu thị Coopmart vào tuyến mương rút của đường Trần Hưng Đạo, vì hiện nay vào mùa mưa lũ tại khu vực này liên tục gây ngập nhà dân tại Cụm dân cư Phú Long, tổ dân phố Vĩnh Bình.

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã giao UBND phường Phổ Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra và đề xuất hướng khắc phục.

3. Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm: Công trình đường Lê Thánh Tôn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hữu Nhật đã tổ chức thi công nhiều năm nay, nhưng

hiện tại việc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong, còn vướng giá đất tái định cư. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, giải quyết.

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã có nhiều báo cáo cho UBND tỉnh các vướng mắc, đề xuất xử lý theo hướng khả thi nhất và đã được UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 06/01/2023. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Luật định. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, những vụ việc cần phải kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp thẩm quyền, nên không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này. Rất mong cử tri chia sẻ.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về kết trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TTTU (b/cáo);
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Các CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiên

